

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ THẠCH TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND

Thạch Trung, ngày tháng năm 2024

Về việc trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Yên và Nguyễn Thị Phương thôn Thanh Phú.

**Kính gửi:**

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Tĩnh;
- Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Yên và Nguyễn Thị Phương.

Thực hiện Văn bản số 1959/UBND-VP ngày 16/7/2024 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Yên, trú tại thôn Thanh Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Nội dung đơn: Kiến nghị về việc ngày 08/7/2024, nhà thầu thi công dự án hạ ngầm hệ thống điện, dây cáp đường Lê Ninh kéo dài đã cố tình làm sai lệch thiết kế và tự ý đưa máy móc đến đào hào trong phần đất của gia đình khi gia đình bà vắng nhà... Và Đơn kiến nghị, phản ánh của các hộ bà Nguyễn Thị Phương và hộ bà Nguyễn Thị Yên về việc chậm đền bù, giải phóng mặt bằng. Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND xã, trả lời cụ thể như sau:

- Dự án đường Lê Ninh kéo dài (đoạn từ Trung tâm phòng chống HIV đến phòng CSGT) và kênh tiêu T4 được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 2729/UBND-TCKH,QLĐT ngày 09/11/2020 và HĐND xã thông qua tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 30/12/2020, giao UBND xã Thạch Trung triển khai thực hiện từ năm 2021. Đến nay đã hoàn thành 90% khối lượng, còn vướng công tác giải phóng mặt bằng đối với 4 hộ, trong đó có các hộ bà Nguyễn Thị Yên, ông Đặng Trần Phú, ông Đặng Đình Hiếu tại thôn Thanh Phú và hộ Đặng Thị Lý (bà Bình) - thôn Đoài Thịnh. Do cơ chế và phân cấp thu tiền kinh tế đất theo Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh, từ năm 2022 trở đi, xã chỉ được hưởng 10% nguồn thu (trừ chi phí đầu tư xây dựng và đền bù GPMB). Do đó, ngân sách xã không đủ cân đối thực hiện. Ngày 26/9/2023, UBND xã đã có văn bản số 138/UBND về việc xin hỗ trợ kinh phí đầu tư, giải phóng mặt bằng dự án và được UBND thành phố thống nhất hỗ trợ. Hiện tại, Hội đồng bồi thường đã kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất, thực hiện các bước trình phê duyệt. Sau khi có quyết định phê duyệt phương án đền bù, chi trả cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng, UBND xã sẽ chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành trong thời gian 3 tháng.

- Về vấn đề thi công, lu lèn, rung lắc làm nứt nẻ nhà cửa, hư hỏng tài sản của các hộ gia đình: UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra (đại diện chủ đầu tư,

đơn vị thi công, đại diện thôn và đại diện các hộ gia đình) ghi nhận việc nứt nẻ và yêu cầu đơn vị thi công tính toán mức thiệt hại để hỗ trợ cho các hộ gia đình.

- Về Công trình Hệ thống cấp điện, nước cho các hộ dân tái định cư dự án tuyến đường nối nút giao ĐT.550 – đường Ngô Quyền thuộc dự án thành phần đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi được HĐND xã Thạch Trung giao xã làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện, tổng mức đầu tư 715 triệu đồng với mục đích hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp nước cho các hộ thuộc diện tái định cư ổn định cuộc sống. Sau khi hồ sơ được cấp thẩm quyền thẩm định, UBND xã Thạch Trung phê duyệt, tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu, chỉ định nhà thầu là Công ty cổ phần Yên Vượng để triển khai thi công. Ngày 02/7/2024, UBND xã đã tổ chức giao mốc, bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phần Yên Vượng triển khai thi công (tại buổi bàn giao có đại diện chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn QLDA, tư vấn giám sát và đơn vị thi công). Ngày 08/7/2024, đơn vị thi công đào rãnh để rải cáp ngầm điện hạ thế sai vị trí. Sau khi có ý kiến phản ánh của người dân, UBND xã đã tiến hành kiểm tra, xác định đơn vị thi công đào rãnh cáp ngầm vào phần đất của hộ bà Yên nằm ngoài hàng rào, chưa được đền bù với chiều dài 6,8m, rộng 0,8m, sâu 40cm. Việc thi công không đúng mốc, trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công, UBND xã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và làm việc với hộ gia đình để đền bù thiệt hại (nếu có).

- Trong đơn có phản ánh: *“cán bộ địa chính, xây dựng xã và nhà thầu đã có thái độ coi thường và xúc phạm người dân”*. Về vấn đề này, UBND xã tiếp thu, chấn chỉnh cán bộ chuyên môn, trong thực hiện đạo đức công vụ. UBND xã Thạch Trung khẳng định, không có việc bao che cho đơn vị thi công cố tình thi công vào đất của hộ gia đình.

- Về nội dung: *“Người dân chúng tôi rất không đồng tình với cách làm việc của chủ đầu tư thi công đoạn đường này. Thời điểm bắt đầu thi công là năm 2020, nhưng từ năm 2020 đến năm 2023, UBND xã Thạch Trung đã tiến hành triển khai biết bao nhiêu công trình trên địa bàn xã. Nếu nói ngân sách chỉ cho thi công đoạn đường Lê Ninh này chưa có thì tại sao đường đã làm, đã hoàn thành và vỉa hè hai bên đã làm, trồng cây xanh, trang bị thiết bị chiếu sáng và các hạng mục khác chỉ còn lại 04 hộ dân đang còn trợ trợ không giải quyết dứt điểm. Thiết nghĩ để kinh phí làm vỉa hè mà bồi thường cho dân giải phóng mặt bằng xong rồi làm vỉa hè một lần sao không làm. Vậy nên người dân chúng tôi rất bất bình với những lí do mà chủ đầu tư nêu ra”*. Vấn đề trên, UBND xã có ý kiến như sau: Từ năm 2020 đến 2023, kể từ khi Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh thông qua, ngân sách xã không đảm bảo cân đối. Việc triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn xã trong giai đoạn này, cơ bản các công trình do thành phố ủy quyền

UBND xã làm chủ đầu tư cũng như cấp nguồn kinh phí để thực hiện các công trình.

Vậy, UBND xã Thạch Trung trả lời đơn kiến nghị phản ánh của hộ bà Nguyễn Thị Yến và hộ bà Nguyễn Thị Phượng đồng thời báo cáo UBND thành phố được biết./.

***Nơi nhận***

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- LĐCB thôn Thanh Phú;
- Lưu VPUB;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Văn Hiếu**